


Lạy Chúa, Con Phải Làm Gì?¹

God, what should I do?

Ts. Pet. Võ Tá Đương, O.P.

¹ Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam

* Email của tác giả liên hệ: vphvldnam@gmail.com

 <https://doi.org/10.54855/csl.22214>

Received: 21/04/2022

Revision: 11/05/2022

Accepted: 12/05/2022

Online: 12/05/2022

ABSTRACT

Born and raised in this world, everyone desires a calm, joyous, happy, and purposeful existence; everyone wants to live with their heads held high, without being embarrassed of others or their emotions. To attain that goal, individuals must make the most of their choices in life, since life is about making decisions: selecting a location to live, a profession, an ideal life, friends, and a life partner.

Keywords: God, happiness, meaningful, choice, ideal, listen to the Word of God

Dẫn nhập

Sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, ai cũng mong muốn cho mình có một cuộc sống an bình, vui tươi, hạnh phúc, và có ý nghĩa thật sự; ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng. Để đạt được mong muốn đó, con người ta phải nỗ lực cố gắng hết mình, ngang qua những chọn lựa trong cuộc sống; bởi lẽ, cuộc đời là những chọn lựa: chọn chỗ ở, chọn nghề nghiệp, chọn lý tưởng sống, chọn bạn bè, chọn bạn đời.

Chọn sao cho trọn?

Trong những chọn lựa của cuộc đời, có lẽ chọn cho mình một lý tưởng sống, hay nói cách khác là chọn lựa hướng đi cuộc đời là điều quan trọng và khó khăn nhất! Bởi lẽ, lựa chọn đó nó liên quan đến sự thay đổi cuộc đời, quyết định tương lai chính mình, và cho thấy chúng ta là ai giữa cuộc đời này. Ai trong chúng ta cũng phải đối diện với sự chọn lựa này, nhất là người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời, giữa ngã ba con đường, khúc quanh của cuộc đời. Tương lai mỗi người tùy thuộc vào lựa chọn trong giai đoạn này, chọn đúng thì hạnh phúc, chọn sai sẽ là ngược lại.

Ở trong giai đoạn này, những người trẻ phải đưa ra những quyết định mang tầm cỡ cuộc đời. Họ không thể sống “lơ lửng” lâu được: đây là thời gian phải lựa chọn và chính điều này làm nên sự hấp dẫn, và cũng là nhiệm vụ lớn nhất của giới trẻ. Họ phải lấy quyết định trong các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội, chính trị, nhưng họ cũng phải lấy những quyết định khác, triệt để hơn, những quyết định mà sẽ định đoạt hướng đi dứt khoát cho cuộc đời

¹ Cv 22,10.

họ.² Thời điểm này, các bạn trẻ không chỉ bận tâm về việc học tập hay khởi nghiệp, nhưng luôn bận tâm về viễn ảnh hôn nhân, gia đình, và nhiều khả thể khác của mình nữa... Quả là một thời khắc vô cùng đặc biệt, thời khắc phải đưa ra những quyết định quan trọng kịp thời và đúng đắn, vì chung *“tuổi trẻ là một thời kỳ độc đáo và đầy hứng khởi trong cuộc đời, chính Đức Giêsu đã trải qua và thánh hoá thời kỳ này.”*³

Với những người trẻ Công giáo chúng ta, quyết định quan trọng bậc nhất vẫn là quyết định về ơn gọi. *“Ơn gọi ấy bao gồm tiếng gọi đi vào hiện hữu, tiếng gọi sống tình bạn với Ngài, tiếng gọi nên thánh, v.v. Điều đó thật quan trọng, vì nó đặt đời sống chúng ta trước tôn nhan Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, và cho chúng ta hiểu rằng không có gì phát sinh bởi hỗn mang vô nghĩa, nhưng mọi sự đều ở trên con đường đáp lại tiếng Chúa, Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta.”*⁴ Bởi thế, các bạn trẻ cần một cuộc phân định để đi đến quyết định này. Các bạn cần được đồng hành và hướng dẫn trong việc phân định tiếng gọi của Thiên Chúa, kêu mời các bạn trẻ bước vào đời sống tu trì hoặc đời sống hôn nhân, để họ có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa với tất cả tự do, ý thức đức tin và quảng đại dấn thân.⁵ Thế nên, khi đứng trước sự chọn lựa quan trọng này, đa số người trẻ đều cảm thấy băn khoăn, thao thức và phân vân không biết “chọn sao cho trọn”.

Để có thể nhận ra ơn gọi mà Chúa muốn nơi mình, để có thể “chọn sao cho trọn”, cách duy nhất là phải phân định. Bởi lẽ, phân định là một công cụ chiến đấu giúp ta theo Chúa cách tốt nhất. Ta luôn cần nó, để nhận ra đâu là ý của Thiên Chúa và của ân sủng Ngài, để khỏi lãng phí ơn linh hứng của Chúa và khỏi bắt hụt lời Ngài đang mời gọi lớn lên. Sự phân định cũng giúp ta nhận ra những phương thế cụ thể Chúa xếp đặt trong kế hoạch mầu nhiệm đầy yêu thương của Ngài, để giúp ta không chỉ ngừng lại với những ý định tốt lành.⁶ Sự phân định không những đòi phải có một khả năng tốt để lý luận và phải có lương tri (khả năng biết lẽ thường), mà còn là một ơn cần phải cầu xin. Nếu chúng ta tin tưởng cầu xin Chúa Thánh Thần ơn này, đồng thời tìm cách vun trồng nó bằng cầu nguyện, suy niệm, đọc sách và nghe lời khuyên tốt, chắc chắn chúng ta sẽ lớn lên trong khả năng tinh thần này.⁷

Bên cạnh đó, các bạn trẻ được nhắc nhở rằng: *“Thiên Chúa biết chúng ta lo lắng khao khát tình yêu, nên Ngài gọi chúng ta đến hưởng niềm vui. Trong nét đa dạng và độc đáo của mỗi một và của từng ơn gọi, cá nhân hay mang tính Giáo Hội, có một nhu cầu lắng nghe, phân định và sống lời đã mời gọi chúng ta từ trên cao; và khi giúp chúng ta phát triển tài năng của mình, lời mời gọi ấy làm cho chúng ta trở thành những dụng cụ của ơn cứu rỗi trong thế giới và dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đầy tràn.”*⁸

Quả thế, *“Mỗi người chúng ta chỉ có thể khám phá ơn gọi riêng của mình nhờ sự phân định thiêng liêng. Đây là ‘một tiến trình qua đó một người thực hiện những chọn lựa căn bản, trong khi đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, khởi đầu là chọn lựa bậc sống cho đời mình.’”*⁹ Mỗi chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ có thể khám phá ơn gọi của mình ngang qua phân định thiêng liêng, *“một hành trình với nó mỗi người thực hiện trong đối thoại với Thiên Chúa và trong sự lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần,*

² Xc. Tài Liệu Kết Thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, “Đức tin và Sự Phân định ơn gọi”, số 68.

³ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 22.

⁴ Sđd., số 248.

⁵ Xc. Hội Đồng Giám mục Việt Nam, *Thư Chung gửi Cộng đồng Dân Chúa, năm 2019*, số 7e.

⁶ Xc. Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn “Gaudete et Exsultate” - “Vui mừng và hân hoan”*, số 169.

⁷ Xc. Sđd., số 174.

⁸ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Sứ điệp ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 55* (năm 2018).

⁹ Thượng Hội đồng Giám mục, *Khoá Thường lệ thứ 15, Người trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi*, mục II, số 02.

những chọn lựa căn bản, khởi đi từ lựa chọn về thể trạng của cuộc sống."¹⁰ Phân định không phải là một kiểu tự phân tích chỉ biết có mình, hoặc một hình thức nội quan (tự xét nội tâm) tập trung vào mình, nhưng là một tiến trình thật sự ra khỏi chính mình để tiến về mầu nhiệm của Thiên Chúa, là Đấng giúp ta làm tròn sứ vụ mà Ngài đã mời gọi ta, vì lợi ích cho anh chị em của ta.

Như thế, chọn lựa lý tưởng sống cho mình là một sự chọn lựa quan trọng và cần thiết nhất đối với mỗi chúng ta, cách riêng là những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời. Để có thể chọn đúng hướng đi cuộc đời mình, để có thể "chọn sao cho trọn" các bạn trẻ được mời gọi khám phá tiếng gọi của Chúa qua việc lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi, phân định ơn gọi của mình và can đảm đáp lại tiếng gọi của Chúa trong kế hoạch yêu thương Người dành cho mỗi người.

Lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa

Để có thể đi đúng đường, chọn đúng hướng, phân định được ơn gọi và sống hoàn trọn với lý tưởng của mình, chúng ta cần phải để tâm lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi mời trong kế hoạch yêu thương của Người. Tiến trình lắng nghe này là điều rất căn bản và rất cần thiết, để giúp ta phân định được điều mà lòng mình mong ước, giúp ta tìm được ý nghĩa đời mình, trong kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa.

Lắng nghe trước hết là đón nhận được thánh ý Thiên Chúa, rồi thể hiện ra bằng cuộc sống thường ngày trong môi trường mình sống. Thánh ý Thiên Chúa khi đó sẽ điều khiển tư tưởng, ý nghĩ, tâm hồn, lời nói và hành động của bản thân chúng ta, giúp chúng ta sống và thực hiện những điều tốt đẹp và có ích cho bản thân và tha nhân, để nhờ đó chúng ta có thể sinh hoa trái thiêng liêng tốt lành nơi chúng ta đang sống, như chúng ta đang là, và với những người chúng ta đang cùng sống với họ. Chính vì thế mà Chúa đến để gieo và để được gieo.¹¹

Lắng nghe tiếng Chúa để có thể nhận ra điều Chúa muốn nơi bản thân mình và mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi bằng cách quảng đại dần bước theo tiếng gọi ấy. Trong dòng lịch sử cứu độ, biết bao người, bao vị thánh, nhờ biết để tâm lắng nghe và đáp lại tiếng gọi từ trời cao, đã cộng tác với Thiên Chúa và làm nên bao việc diệu kỳ. Trong số đó, chúng ta không thể không kể đến ông Abraham¹², ông Mô-sê, ngôn sứ Sa-mu-en¹³, Giê-rê-mi-a¹⁴, cùng các vị ngôn sứ khác, Vua Đa-vít, Sa-lô-mon, các vị thánh Tông đồ, các vị anh hùng tử đạo qua mọi thời đại, các thánh giáo phụ, các thánh mục tử, các thánh hiền tu, các thánh đồng trinh... Trong giới hạn mục đề này, chỉ xin được nêu lên một gương mặt rất nổi trội, rất quen thuộc và rất gần gũi với chúng ta. Đó là ơn gọi của thanh niên Sa-un, thánh Phaolô Tông đồ.

Gần hai ngàn năm trước, trước tiếng gọi từ trời cao sau cú "ngã ngựa" trên đường Đa-mát, thanh niên Sa-un đã phải bần khoăn thao thức không ngừng.¹⁵ Niềm thao thức ấy đã khiến "anh chàng" phải thân thưa với Chúa rằng: "*Lạy Chúa, con phải làm gì?*"¹⁶ Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, nhờ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng gọi từ trời cao, người thanh niên Sa-un được Chúa biến đổi thành một con người mới, không còn là Sa-un của

¹⁰ Thượng Hội Đồng Giám Mục, Hội Nghị Thường Niên lần thứ XV, Người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi, II, 2.

¹¹ Xc. Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 252.

¹² Xc. St 12, 1-6.

¹³ Xc. 1 Sm 3,9-10.

¹⁴ Xc. Gr 1, 1-19.

¹⁵ Xc. Cv 22, 6-11.

¹⁶ Xc. Cv 22,10.

“hung hăng, tự mãn” ngày xưa nữa, mà là một Phaolô đầy khiêm hạ và nhiệt thành của Chúa Kitô, Đấng đã yêu mến và hiến mạng vì nhân thế: *“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”*¹⁷ Để rời từ đây, thánh nhân bắt đầu dẫn bước trên một hành trình mới, hành trình hướng về tương lai trong sự tin thác và hy vọng tuyệt đối vào Đấng đã chọn gọi anh: *“Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.”*¹⁸

Chặng đường phía trước là gì nếu không phải là chặng đường của công cuộc loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô Phục sinh, chặng đường của một Tông đồ đem “Niềm vui Tin Mừng” đến cho muôn dân, chặng đường của một nhà truyền giáo vĩ đại, chặng đường của một “kiến trúc sư” Kitô giáo: *“Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.”*¹⁹

Trong suốt bề dày của lịch sử Giáo Hội, nhờ biết để tâm lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi mời, biết bao người đã mau mắn và can đảm “lên đường” thực thi sứ vụ Chúa trao, bỏ lại sau lưng nhà cửa, quê hương và người thân. Họ là những “thừa sai” can đảm và dứt khoát lên đường đến những vùng xa xôi để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Khi lắng nghe và đón nhận tiếng gọi của Chúa, họ cảm nhận rõ “Đấng Vô Hình” đang hiện diện trong cuộc đời. Tiếng gọi của Chúa còn ban sức mạnh cho các chứng nhân tử đạo, ban niềm vui cho người sống bậc đan tu, ban nghị lực cho người quảng đại dâng thân phục vụ người bất hạnh... Tất cả đều được tiếng gọi yêu thương của Chúa nâng đỡ.²⁰

Ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục mời gọi và đợi chờ chúng ta, cách riêng những người trẻ quảng đại lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi yêu thương của Người, để dẫn bước trong hành trình mới mà trong chương trình của Thiên Chúa dành cho mọi người nam nữ trong mọi thời đại.²¹ Bởi lẽ, lắng nghe là một cuộc gặp gỡ của tự do, đòi hỏi lòng khiêm tốn, kiên nhẫn, sẵn sàng để hiểu và cam kết quyết tâm khai triển các câu trả lời một cách mới mẻ. Việc lắng nghe biến đổi tâm hồn những người sống nó, đặc biệt là khi người ta đặt mình vào một thái độ nội tâm hài hòa và ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần.²²

Thế nhưng, giữa một thế giới tất bật, ồn ào, náo nhiệt của nền văn minh hướng ngoại và sôi động, với những kết nối tiện nghi của mạng lưới truyền thông đa phương tiện hiện nay, cuộc sống chúng ta như gắn liền với những công việc và bao mối bận tâm. Những ồn ào của nhịp sống vội vàng bên ngoài và cả những huyên náo của tâm trí do những suy nghĩ, những cảm xúc gây xáo động bên trong làm cho nội tâm bị nhiễu loạn không ngừng, khó giữ được sự yên tĩnh của tâm hồn và dường như bị thiếu rất nhiều những khoảng lặng để

¹⁷ Gl 2,20.

¹⁸ Pl 3,13.

¹⁹ Ep 3, 7-11.

²⁰ Xc. Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tiếng gọi: <https://tgpsaigon.net/bai-viet/tieng-goi-50598>.

²¹ Xc. Thượng Hội đồng Giám mục, Khoá Thường lệ thứ 15, *Người trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi*, Dẫn nhập.

²² Xc. Thượng Hội đồng Giám mục, Khoá Thường lệ thứ 15, *Người trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi*, mục I, số 06.

bồi dưỡng tâm linh. Sự ồn ào bên ngoài đôi khi chiếm lĩnh các thành thị và khu phố của chúng ta, thường làm cho chúng ta phân tâm và bối rối. Điều này ngăn không cho chúng ta dừng lại để thưởng thức hương vị của chiêm niệm, bình tâm suy tư về những biến cố trong đời, bắt đầu công việc trong sự tin tưởng vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và thực hiện một sự phân định hiệu quả.”²³ Vậy làm sao chúng ta có thể lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong bối cảnh xã hội hôm nay?

Trước vấn nạn đó, Đức Thánh Cha nhấn nhủ rằng: *Như chúng ta biết, Nước Thiên Chúa đến một cách âm thầm và kín đáo (x. Lc 17,21), và chúng ta chỉ có thể thu hoạch hạt giống của vương quốc khi, như ngôn sứ Ê-li-a, chúng ta đi vào sâu thẳm linh hồn mình và mở ra cho tiếng thì thầm không thể cảm nhận được của Thiên Chúa (x. 1V 19, 11-13)*²⁴. Thánh Tông đồ mời gọi chúng ta: *“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.”*²⁵

Như thế, để có nhận ra tiếng Chúa của Chúa, như các môn đệ năm xưa, chúng ta được mời gọi “lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng”²⁶ và “ở lại trong tình thương của Thầy Giêsu”²⁷, để được Thầy bảo ban dạy dỗ, và được Thầy sai đi.

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy

Mở đầu Tông huấn Tông huấn “Christus Vivit” - “Chúa Kitô đang sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: *“Chúa Kitô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống.”* Những lời đó gợi lên cho chúng ta niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, Người hằng sống, tràn đầy năng lượng và sức sống, thúc đẩy mỗi chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ hãy đến với Chúa Kitô Phục sinh, đón lấy sức sống thần linh của Người; hãy để cho Chúa Kitô Phục sinh “chạm” đến trái tim mỗi chúng ta, để cuộc đời trở nên mới mẻ, tươi vui và dạt dào sức sống; qua đó, chúng ta sống cuộc đời mình một cách sung mãn và có ý nghĩa hơn, bởi chính nhờ được “đụng chạm” đến Chúa Kitô Phục sinh, được gặp gỡ Người, chúng ta được ngập tràn “Niềm vui Tin Mừng”, được Người cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và cô lập.²⁸ Với Chúa Giêsu Kitô niềm vui được sinh ra và luôn luôn tái sinh.

Như các môn đệ năm xưa, ngày hôm nay, Thầy Giêsu vẫn đang tha thiết mời gọi và mỗi môn đệ chờ các bạn trẻ, và mỗi người chúng ta đến với Chúa, ở lại trong tình yêu của Người, để kín múc nguồn mạch tình yêu và sức sống dồi dào của Đấng Hằng Sống, *“Đấng đổ đầy ân sủng của Người trên chúng ta, Đấng giải thoát chúng ta, Đấng biến đổi chúng ta, Đấng chữa lành và an ủi chúng ta là Đấng còn đang sống. Người là Đức Kitô Phục Sinh, tràn đầy sức sống siêu nhiên, được hồi sinh trong ánh sáng vô tận.”*²⁹ Đó là niềm hy vọng lớn lao cho tất cả mọi người ở mọi thời đại, nhất là cho người trẻ chúng ta trong thời đại đang lâm vào cảnh chết chóc, tang thương và nhiều nhương này. “Chúa Kitô đang

²³ Đức Thánh Cha Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi” lần thứ 55 (năm 2018).

²⁴ Sđd.

²⁵ Rm 12,2.

²⁶ Xc. Mc 6,31.

²⁷ Xc. Ga 15,9.

²⁸ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Evangelii Gaudium* - “Niềm vui của Tin Mừng”, số 01.

²⁹ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit* - *Chúa Kitô đang sống*, số 124.

sống” luôn là sứ điệp mạnh mẽ, mời gọi mọi người, mời gọi các bạn trẻ “đừng sợ”, hãy can đảm dần bước theo Thầy! Thầy đã thắng thế gian.³⁰

Với kinh nghiệm đức tin sâu sắc, với những trải nghiệm ngọt ngào khi được ngập chìm trong tình yêu Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với những người trẻ rằng: *“Nếu các con trân quý vẻ đẹp của sứ điệp này bằng quả tim của các con và để cho mình được Chúa gặp gỡ; nếu các con để cho mình được Người yêu thương và cứu rỗi; nếu các con kết bạn với Người và bắt đầu trò chuyện với Người, là Đức Kitô hằng sống, về những điều cụ thể trong cuộc đời các con, thì đây sẽ là kinh nghiệm tuyệt vời, kinh nghiệm cơ bản giúp nâng đỡ đời Kitô hữu của các con.”*³¹

Bài học đầu tiên của các môn đệ năm xưa là gặp gỡ Thầy Giêsu, ở lại trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.³² Đó là kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ yêu thương, một cuộc gặp gỡ làm đảo lộn và biến đổi cả một cuộc đời. Đến với Chúa, ở lại với Người và gắn bó thân tình với Người là những điều kiện rất cần thiết để ta hiểu Chúa, yêu mến Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác một cách trung thực và đúng đắn nhất: *“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô.”*³³ Nhờ việc gặp gỡ, chiêm ngắm và ở lại trong tình thương của Thầy Giêsu, các môn đệ mới cảm nhận sâu xa tình yêu cao vời của Thầy dành cho thế gian, cho mỗi người từng người trong các môn đệ Thầy Giêsu. Đó cũng là “phương cách sư phạm” tuyệt vời mà Thầy Giêsu sử dụng để huấn luyện, đào tạo các môn sinh của mình.

Với chúng ta, cách riêng là những người trẻ ngày nay cũng vậy, để có thể có được một cuộc gặp gỡ thân tình, một cảm nhận tình yêu chân thành đối với Chúa Kitô Phục sinh và một sự biến đổi thật sự trong tình yêu của Người, chỉ có nẻo đường duy nhất là sống với Chúa, sống trong Chúa và sống vì Chúa. Nghĩa là chuyên chăm học hỏi, suy niệm Lời Chúa và chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, để nhận ra tiếng gọi yêu thương của Chúa, sống thân tình với Chúa và trở nên “bạn hữu” Chúa.³⁴ Thật vậy, *“Điều mà Đức Giêsu muốn nơi mỗi người trẻ trước hết là làm bạn với Người. Chuyện thiết yếu là phải phân định và khám phá điều ấy. Đó là sự phân định căn bản.”*³⁵

Như một người bạn với Chúa Giêsu, chúng ta hàn huyên tâm sự, sẻ chia, ngay cả những điều thầm kín nhất với Người. Đừng sợ, vì *“Thiên Chúa không làm rối tung lên nếu bạn chia sẻ những vấn đề của bạn với Người. Người muốn tất cả cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của Người.”*³⁶ Nhờ đó, chúng ta tìm được niềm vui trong cuộc sống hiện tại, cùng Chúa dần bước trên mọi nẻo đường dương thế. Dù phong ba bão táp, dù thử thách đau thương, chúng ta vẫn an toàn, *“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.”*³⁷ Hạnh phúc chẳng phải tìm đâu xa, chỉ đơn giản là hãy “ở lại trong tình thương của Thầy”, để được Người che chở, chúc lành và hướng dẫn.

“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”! Đó là lời mời gọi yêu thương và tha thiết nhất của Thầy Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa, nhưng đó cũng chính là lời mời gọi thân tình và khẩn thiết nhất mà Thầy Giêsu dành cho chúng ta, cho những người trẻ hôm nay đang băn khoăn thao thức trước “ngã rẽ” cuộc đời. Ở lại trong tình thương của Thầy để biết được con đường Chúa muốn cho mỗi người chúng ta, để có thể “chọn sao cho trọn”

³⁰ Xc. Ga 6,20; 16,33.

³¹ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 129.

³² Xc. Ga 1,39.

³³ Ga 1,40.

³⁴ Xc. Ga 15,15.

³⁵ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 250.

³⁶ Sđđ., số 177.

³⁷ Tv 130, 2.

hướng đi và lý tưởng sống của cuộc đời trong mỗi chúng ta. Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, Thầy Giêsu đang mong đợi mỗi chúng ta. Đừng ngần ngại, hãy can đảm đáp lại lời gọi mời yêu thương của Thầy Giêsu. Đừng ngần ngại đến và ở lại với Thầy Giêsu là Đấng Kitô Phục sinh, bởi vì “*Người là niềm hy vọng của chúng ta, và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống. Chúa Kitô đang sống và Người muốn con cũng được sống!*”³⁸

Như thế, để có thể có một cuộc chọn lựa đúng đắn, để có thể nhận ra tiếng Chúa gọi trong đời sống của mỗi chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, chúng ta được mời gọi hãy đến với Chúa Giêsu, ở lại trong tình thương của Chúa, cầu nguyện, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, đón nhận sức sống từ Thánh Thể Chúa; nhờ đó, chúng ta biết phân định ơn gọi của mình trong kế hoạch yêu thương của Chúa, để mau mắn và quảng đại đáp tiếng Chúa trong tin yêu và hy vọng. Qua đó, chúng ta trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người, đồng thời góp phần dựng xây nền văn minh tình thương cho thế giới và quê hương chúng ta.

Thay lời kết

Trong Tông huấn *Christus vivit* - Chúa Kitô đang sống, số 277 viết rằng:

*“Đức Giêsu đang bước đi giữa chúng ta, như Người đã bước đi ở Ga-li-lê. Người bước đi trên các đường phố của chúng ta, Người dừng lại, nhìn vào mắt chúng ta, không vội vã. Tiếng gọi của Người đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Nhưng ngày nay, mối lo âu và nhiều quyền rũ dòn dập tắt công chúng ta khiến không còn chỗ cho sự thinh lặng nội tâm để chúng ta có thể nhận ra ánh nhìn của Đức Giêsu và nghe được tiếng gọi của Người. Cùng lúc ấy, con sẽ nhận được nhiều đề nghị được tô vẽ. Những đề nghị ấy xem ra thật đẹp và gây phấn khích, nhưng rồi chúng sẽ chỉ để lại cho con cảm giác trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn mà thôi. Đừng để điều này xảy ra với con, vì con lồi của thế giới này sẽ đẩy con vào một con đường điên rồ, không định hướng, không có những mục tiêu rõ ràng, và như thế những nỗ lực của con sẽ thành ra vô ích. Nhưng con hãy tìm nơi yên tĩnh và thinh lặng để suy tư, cầu nguyện, nhìn kỹ thế giới quanh con, và rồi, cùng với Đức Giêsu, con sẽ nhận ra ơn gọi của mình trong thế giới này.”*³⁹

Ước mong sao, mỗi chúng ta và từng người trẻ luôn biết để tâm lắng nghe và quảng đại đáp lại lời gọi mời yêu thương của Chúa, can đảm dần bước theo Chúa trên nẻo đường Chúa dành riêng cho từng người, để cuộc đời của mình có ý nghĩa, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Tài liệu tham khảo

Đức Thánh Cha Phanxicô (2020). *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 22. Trích dẫn tại <https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-christus-vivit-chua-kito-dang-song-38964>

Đức Thánh Cha Phanxicô (2018). *Tông huấn "Gaudete et Exsultate" - "Vui mừng và hân hoan"*, số 169. Trích dẫn tại <https://www.tonggiaophanhanoi.org/tong-huan-gaudete-et-exsultate-vui-mung-va-han-hoan-cua-duc-thanh-cha-phanxico/>

³⁸ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 01.

³⁹ Đức Thánh Cha Phanxicô, *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 277.

- Đức Thánh Cha Phanxicô (2018). *Sứ điệp ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 55* (năm 2018). Trích dẫn tại <https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cho-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-lan-thu-55-nam-2018--32324>
- Đức Thánh Cha Phanxicô (2019). *Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống*, số 252. Trích dẫn tại <https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2019-03/dtc-ky-tong-huan-christus-vivit-chua-kito-song-paplor.html>
- Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên (2016). Tiếng gọi. Trích dẫn tại <https://tgpsaigon.net/bai-viet/tieng-goi-50598>.
- Đức Thánh Cha Phanxicô (2013). *Tông huấn Evangelii Gaudium - “Niềm vui của Tin Mừng*, số 01. Trích dẫn tại <https://dongten.net/2013/12/02/ban-dich-tong-huan-evangelii-gaudium-niem-vui-tin-mung-cua-dtc-phanxico-phan-1/>
- Hội Đồng Giám mục Việt Nam (2019). *Thư Chung gửi Cộng đồng Dân Chúa, năm 2019*, số 7e. Trích dẫn tại <https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hdgm-vn-thu-chung-35356>
- Tài Liệu Kết Thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ (2022). *Đức tin và Sự Phân định ơn gọi*. Số 68. Trích dẫn tại <https://hddmvn.net/92-cau-hoi-thua-ve-thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-lan-thu-xvi/>
- Thượng Hội đồng Giám mục (2019). Khoá Thường lệ thứ 15, *Người trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi*, mục II, số 02. Trích dẫn tại <https://daminhtamhiep.net/2019/05/tai-lieu-duc-ket-cua-thuong-hoi-dong-ve-gioi-tre-duc-tin-va-su-phan-dinh-on-goi/>

Biodata

Phêrô Võ Tá Dương hiện là tu sĩ Dòng Đa Minh Việt Nam. Võ Tá Dương hiện nay đang là thư ký Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam.

Peter Vo Ta Duong is currently a Vietnamese Dominican. Vo Ta Duong is currently the secretary of the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam.